

Đoàn công tác tỉnh Thái Bình thăm và làm việc tại Bình Dương

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Bình tặng sản phẩm gốm sứ thủ công của địa phương cho lãnh đạo tỉnh Bình Dương.



Lãnh đạo tỉnh Bình Dương tặng quà lưu niệm cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Bình.



Đoàn công tác tỉnh Thái Bình tham quan các công trình, dự án của Tổng công ty Becamex IDC và Tập đoàn Sembcorp (Singapore).



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Bình trao đổi với ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Becamex IDC.

Chiều ngày 22/7, đoàn công tác tỉnh Thái Bình do đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại tỉnh Bình Dương. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh.

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Bình Dương có các đồng chí: Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương bày tỏ vui mừng đón đoàn công tác tỉnh Thái Bình đến thăm và làm việc tại Bình Dương đồng thời đánh giá cao những nỗ lực, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình trong thời gian qua. Đồng chí cho biết, sau buổi làm việc hai tỉnh thống nhất chủ trương nghiên cứu, thành lập, phát triển khu công nghiệp VSIP và giao UBND tỉnh Bình Dương phối hợp với UBND tỉnh Thái Bình, Tổng công ty Becamex IDC cùng các sở, ngành của tỉnh tiếp tục nghiên cứu, phát huy thuận lợi, tháo gỡ khó khăn trong hợp tác phát triển...

Trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Bình Dương, đoàn công tác tỉnh Thái Bình đã tới tham quan các công trình, dự án của Tổng công ty Becamex IDC và Tập đoàn Sembcorp (Singapore).

PH

HƯNG HÀ

Bức tranh kinh tế nhiều điểm sáng

Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, Hưng Hà tập trung phát triển kinh tế - xã hội. 6 tháng đầu năm, bức tranh kinh tế của huyện có nhiều điểm sáng, là tiền đề để hoàn thành tốt các mục tiêu của cả năm.



6 tháng đầu năm, huyện Hưng Hà giải quyết việc làm mới cho 4.062 lao động (đạt 50,75% so với kế hoạch năm), nâng tỷ lệ lao động có việc làm lên 97,58%.

Phục hồi kinh tế trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, giá vật tư nông nghiệp, xăng dầu tăng cao, thời tiết bất thuận nhưng các chỉ tiêu kinh tế của Hưng Hà 6 tháng đầu năm 2022 vẫn tăng trưởng ấn tượng. Tổng giá trị sản xuất tăng 11,46% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản tăng 2,81%, cao hơn mức tăng bình quân chung của tỉnh; công nghiệp, xây dựng cơ bản tăng 15,47%; thương mại, dịch vụ tăng 8,42%, bằng xấp xỉ mức tăng bình quân chung của tỉnh. 11/35 xã, thị trấn trong huyện đã xử lý dứt điểm nợ xây dựng cơ bản; phê duyệt 13 phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng với tổng diện tích thu hồi 21.955m² đất, số tiền bồi thường, hỗ trợ 11,76 tỷ đồng...

Một trong những điểm nhấn trong 6 tháng đầu năm nay là có 7 nhà đầu tư đăng ký vào sản xuất tại các cụm công nghiệp Hưng Nhân, Đức Hiệp (trong đó có 2

doanh nghiệp FDI với tổng mức đầu tư 24 triệu USD, 4 dự án đang triển khai đầu tư mở rộng công suất nhà máy và 3 dự án để xuất chủ trương đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư 265 tỷ đồng) và 5 dự án được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư. Bà Nguyễn Thị Hảo, Giám đốc Công ty TNHH PHT Hoa Việt cho biết: Công ty đã triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Thống Nhất (giai đoạn 1) với tổng mức đầu tư 120,45 tỷ đồng. Đến nay Công ty đã hoàn thành xây dựng hệ thống cầu, kè và 70% khối lượng san lấp, tiến hành xây dựng nhà kho, hệ thống nước thải... Nhờ sự quan tâm tạo điều kiện của huyện nên chúng tôi đã triển khai thực hiện thuận lợi, dự kiến đến tháng 10/2022 hoàn thành giai đoạn 1.

Cùng với đó, huyện phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư mới thị trấn Hưng Nhân diện tích 18,05ha; chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư Thị An (khu

phương phải bám sát chủ đề "Giải phóng mặt bằng và cải cách hành chính", cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch phù hợp với thực tiễn của ngành, địa phương. Không ngừng đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, nâng cao, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ; có các giải pháp nhằm duy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, khơi thông các điểm nghẽn, tạo đà phát triển nhanh, bền vững, bảo đảm hài hòa giữa kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường.

Để phấn đấu tổng giá trị sản xuất năm 2022 đạt 20.923,1 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng 10,16%, theo ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch UBND huyện: 6 tháng cuối năm là thời điểm tăng tốc để bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra cho cả năm, huyện kêu gọi các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và các tầng lớp nhân dân đồng sức đồng lòng, kịp thời khắc phục khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, phấn đấu hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2022. Trước mắt, các ngành chuyên môn và các địa phương khẩn trương rà soát, đánh giá, phát hiện và chỉ đạo tổ chức sản xuất các mô hình có giá trị kinh tế cao; ứng dụng mạnh mẽ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp và tiếp thu khoa học kỹ thuật mới cho người dân; thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, đẩy mạnh sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với thị trường; tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân; tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận cao trong công tác giải phóng mặt bằng; đẩy mạnh cải cách hành chính để thu hút các nhà đầu tư chủ cấp vào các cụm công nghiệp, đặc biệt là thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ sạch, nông nghiệp chất lượng cao; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm để tạo kết cấu hạ tầng đồng bộ, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Trần Hữu Nam, Bí thư Huyện ủy Hưng Hà khẳng định: Xác định năm 2022 là năm bản lề trong phát triển kinh tế - xã hội để các năm tiếp theo bút pháp nên ngay từ đầu năm, huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, địa

THANH THỦY

TUỔI TRẺ THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

Dấu ấn trong xây dựng đô thị văn minh

Để đạt mục tiêu đến năm 2025 thành phố Thái Bình trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh, cùng với nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, tuổi trẻ thành phố đã có những chương trình, hành động thiết thực, góp phần xây dựng thành phố văn minh, xanh - sạch - đẹp.

Đoàn Thanh niên phường Hoàng Diệu là một trong những đơn vị tiêu biểu triển khai hiệu quả phong trào chung tay xây dựng đô thị văn minh bằng việc thực hiện chương trình "Góc phố xanh". Anh Trần Đức Long, Bí thư Đoàn phường cho biết: Là địa phương có tốc độ đô thị hóa cao, thực trạng người dân vứt rác thải bừa bãi trên khu đất trống, gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường vùng diễn ra. Vì vậy, Đoàn phường đã triển khai chương trình "Góc phố xanh" tạo cảnh quan và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường khu dân cư. Mục tiêu của chương trình là đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân hạn chế sử dụng túi nilon dùng một lần. Đoàn phường cũng tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, tặng túi đựng rác tự phân hủy, trồng mới cây xanh, tu bổ, tôn tạo bốn hoa tại khu công cộng. Bên cạnh đó, sáng thứ hai hàng tuần, đội thanh niên tự quản về an toàn giao thông phường đi nhắc nhở người dân thực hiện các quy định về an toàn giao thông, bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép.

Không chỉ ở phường Hoàng Diệu, chương trình "Góc phố xanh" còn được triển khai sâu rộng đến đoàn thanh niên các phường, xã trên địa bàn thành phố, coi đây là một nội dung quan trọng trong thực hiện phong trào "Tuổi trẻ thành phố Thái Bình tham gia xây dựng đô thị văn minh". Phong trào đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia. Để phong trào triển khai có hiệu quả, các cấp bộ đoàn đã đẩy mạnh

tuyên truyền về xây dựng đô thị văn minh, vận động thanh niên gương mẫu đi đầu trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng hình ảnh người thanh niên đô thị hiện đại. Anh Vũ Mạnh Hoàng, Bí thư Thành đoàn cho biết: Hàng năm, mỗi tổ chức đoàn cơ sở đăng ký thực hiện ít nhất 1 công trình thanh niên xây dựng đô thị văn minh. Bên cạnh đó, các cơ sở đoàn còn phối hợp với các đơn vị chức năng của thành phố tuyên truyền người dân không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông; bóc xóa quảng cáo, rao vặt không đúng nơi quy định; duy trì hoạt động các mô hình "Tuyến đường thanh niên tự quản", "Tuyến phố văn minh"...

Để tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, đoàn thanh niên các phường, xã tổ chức "Ngày chủ nhật xanh", tham gia trồng mới hơn 23.000 cây xanh, thu rác thải tại các tuyến đường nội thị, đường nông thôn, cắt tỉa cây xanh đảm bảo mỹ quan; xóa các điểm đen về môi trường. Từ năm 2017 đến nay, đoàn thanh niên 19 phường, xã đã tổ chức 485 đợt ra quân vệ sinh môi trường, gỡ biển quảng cáo trái phép, vớt bèo bống, rác thải tại các kênh mương; ra quân "Ngày chủ nhật xanh", "Ngày thứ bảy tình nguyện"; tổ chức 3 đợt vớt bèo bống vật cản trên sông Kiến Giang; trao tặng 500 thùng đựng rác cho các gia đình; tổ chức thi làm đồ chơi từ vật liệu tái chế... Các hoạt động này đã thu hút gần 15.000 lượt ĐVTN tham gia.

Tuổi trẻ thành phố còn tích cực tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trong đó tập trung tuyên truyền nhân dân, thanh thiếu niên thực hiện Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh, Kế hoạch số 37 của UBND thành phố về việc tiếp tục bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; các văn bản chỉ đạo của thành phố về tăng cường quản lý, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông; duy trì trật tự đô thị, an toàn giao thông. Ban Thường vụ Thành đoàn phối hợp tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho ĐVTN, thiếu niên, nhi đồng tại 42 cơ sở giáo dục

trên địa bàn, tặng 200 mũ bảo hiểm. Đồng thời, tổ chức 65 chương trình ngoại khóa về an toàn giao thông. Hoạt động phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật cũng được đặc biệt chú trọng...

Các cấp bộ đoàn ở thành phố đã phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tầm soát ung thư cho gần 1.000 người; xã hội hóa nguồn kinh phí tặng trên 10.000 suất quà đối tượng chính sách, trẻ em, người có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 5 tỷ đồng; tuyên truyền, chống dịch Covid-19 hơn 250 triệu đồng.

Thông qua các hoạt động đã tạo ấn tượng đẹp trong lòng nhân dân về hình ảnh ĐVTN thành phố năng động, nhiệt tình, vì một thành phố văn minh, hiện đại. Những tinh hoa vui tươi, sôi nổi của tuổi trẻ thành phố Thái Bình xung kích xây dựng văn minh đô thị, góp phần xây dựng thành phố Thái Bình sớm trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh.

KUÂN PHƯƠNG



Đoàn viên, thanh niên tặng túi đựng rác tự phân hủy cho người dân phường Quang Trung (thành phố Thái Bình).